



งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อาคารที่ปิงกรัศมีโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมบทความย่อและบทความ

Abstract and Paper Proceedings

จัดทำโดย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

การศึกษาความพร้อมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแรงงานต่างชาตินักผู้สูงวัยนานาชาติ ในจังหวัดเชียงราย

สิมินตราพร สุรินทร์, ทศพล พงษ์ดี, วชิรวิษณุ วรชิตพงษ์ และวราดวง สมณาคัด

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Email address: sanarigo.sanook@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) สถานการณ์ของแรงงานต่างชาตินักผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย 2) ความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับแรงงานต่างชาตินักผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการใช้เครื่องมือในการทำวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีวิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จำนวน 16 คน โดยมีการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ 11 หน่วยงานราชการ

ผลการศึกษาพบว่า มีจำนวนแรงงานต่างชาตินักผู้สูงวัยเข้ามาจดทะเบียนจำนวน 84 คน กับทางสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกตามช่วงอายุ พบว่า แรงงานผู้สูงอายุนานาชาติ ช่วงอายุ 61 ปี มีจำนวนมากที่สุด คือ 15 คน รองลงมาคือ อายุ 60 ปี จำนวน 12 คน และ อายุ 63 จำนวน 9 คน ตามลำดับ การศึกษาแรงงานผู้สูงอายุนานาชาติในจังหวัดเชียงราย พบว่า แรงงานผู้สูงอายุนานาชาติมีการประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนภาษา มีจำนวนมากที่สุด คือ 33 คน รองลงมาคือ ประกอบอาชีพเป็นอาสาสมัครอยู่ในมูลนิธิและองค์กรทางศาสนา จำนวน 23 คน และ ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ มีจำนวน 21 คน

ด้านความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับแรงงานต่างชาตินักผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย พบว่า 4 ด้าน ได้แก่ 1.) การเตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย 2.) การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานการวางผังเมือง ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านความพร้อมด้านนโยบายการค้าและการลงทุน สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นั้นพบว่า รัฐบาลควรมีการมอบอำนาจหน้าที่การอนุมัติ อนุญาต การถ่ายโอนภารกิจมายังส่วนภูมิภาค, รัฐบาลกลางควรมีการกำหนดนโยบายและการวางแผนสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เพื่อประสานประโยชน์ของรัฐบาลเข้ากับเอกชนในจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ One Stop Service : OSS ควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย

คำสำคัญ: ความพร้อมการส่งเสริมอาชีพ, กลุ่มแรงงานต่างชาติ, ผู้สูงวัยนานาชาติ, จังหวัดเชียงราย